

ศธ.ปั้นครูท้องถิ่นบรรจุรุ่นแรกปีนี้ 4,079 อัตรา

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ค. 2559

[เดลินิวส์]-กระทรวงศึกษาธิการ วางแผนปั้นครูท้องถิ่น
บรรจุรุ่นแรกภายในปี 59 จำนวน 4,079 อัตรา เผยกันอัตราเกษียณไว้ถึงปี
2568 รวม 48,374 อัตรา
เพื่อรองรับการบรรจุผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามภูมิลำเนาเดิม
ลดการขอย้ายออกจากพื้นที่

วันนี้ (14 ก.ค.) ดร.ชัยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมศธ.ว่า ที่ประชุมได้หารือการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะดำเนินการรุ่นแรกในปี 2559 และสิ้นสุดโครงการ ปี 2568 รวมเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูในท้องถิ่น และลดการโยกย้าย โดยคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ สนใจอยากจะเป็นครูเขาสู่กระบวนการพัฒนา จากนั้นจะจัดสรรอัตราสำหรับบรรจุเป็นข้าราชการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในฐานะผู้รับบรรจุครู จะกันอัตราเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี 2558-2568 รวม 48,374 อัตรา จากผู้ที่เกษียณทั้งสิ้น 189,795 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เพื่อรองรับการบรรจุผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามภูมิลำเนาเดิม ซึ่งจะทำให้ได้ครูที่จะปฏิบัติการสอนโดยที่ไม่อยากย้ายออกจากพื้นที่

รองปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะผู้ผลิตครู ได้วางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมี 4 กลุ่มคือ ผู้ที่จบหลักสูตรครู 5 ปี ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครู นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่สำหรับในปี 2559 จะรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในปี 2558 ที่กำลังจะจบการศึกษา ผู้ที่จบหลักสูตรครู 5 ปี ผู้ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์ อย่างน้อยร้อยละ 50 แต่เมื่อรวมกันทั้ง 3 วิชาต้องผ่านอย่างน้อยร้อยละ 60 โดยจะเริ่มบรรจุรุ่นแรกในวันที่ 24 ต.ค.นี้ ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตรครู 5 ปีและ ป.บัณฑิตจะได้รับการบรรจุทันที ส่วนผู้ที่ไม่ได้จบวิชาชีพครูมีเงื่อนไขว่าต้องมาเรียน ป.บัณฑิตก่อนถึงจะได้รับการบรรจุ

" ที่ประชุมได้มอบให้ครูสภากลับไปทบทวนว่าจะมีวิธีการเรียน ป.บัณฑิตอย่างเข้มข้น สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้แต่ใช้เวลาเพียง 1 ปีหรือน้อยกว่าได้อย่างไร รวมทั้งจะทบทวนเรื่องการฝึกสอน และขอบังคับการเรียนป.บัณฑิตที่กำหนดว่าต้องมีสัญญาจากโรงเรียนก่อน โดยอาจจะเสนอบอร์ดครูสภากวเกณฑ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่ 4-18 ก.ค.นี้ กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ล่าสุด ณ วันที่ 14 ก.ค.มีผู้สนใจสมัครกว่า 22,000 คนแล้ว

ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากเพราะผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 และในปีแรกมีอัตราว่างที่จะบรรจุได้เพียง 4,079 อัตราเท่านั้น" ดร.ชัยยศ กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.38 น.](#)